

ชื่อเรื่อง	คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามแนวทางโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านวังโพน จังหวัดชัยภูมิ
ผู้วิจัย	นางสาวพิมพ์พิศา ชัชชวพันธ์
ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านวังโพน
วุฒิการศึกษา	ปริญญาเอก (กศ.ด.) สาขาวิชา การบริหารและพัฒนาศึกษา
ปีที่พิมพ์	2562

### บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อสร้างคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามแนวทางโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านวังโพน จังหวัดชัยภูมิ และ 2) เพื่อประเมินผลการใช้คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามแนวทางโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านวังโพน จังหวัดชัยภูมิ โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา ดำเนินการ 3 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาแนวทางในการสร้างคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามแนวทางโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านวังโพน จังหวัดชัยภูมิ 2) การสร้างคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามแนวทางโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านวังโพน จังหวัดชัยภูมิ และ 3) การประเมินคู่มือการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามแนวทางโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านวังโพน มีกลุ่มเป้าหมายเป็นครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านวังโพน จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม แบบทดสอบและแบบประเมิน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้

1. คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามแนวทางโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านวังโพน จังหวัดชัยภูมิ มีองค์ประกอบของคู่มือ 7 ส่วน คือ 1) บทนำ 2) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามแนวทางโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านวังโพน 3) โครงสร้างการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามแนวทางโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านวังโพน 4) การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามแนวทางโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านวังโพน 5) การประเมินผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามแนวทางโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 6) การสร้างเครือข่ายการที่ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และ 7) การรายงานผลการดำเนินงาน

2. ผลการประเมินการใช้คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามแนวทางโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านวังโพน จังหวัดชัยภูมิ

2.1 ผลจากการประเมินความเป็นไปได้ของคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามแนวทางโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านวังโพน จังหวัดชัยภูมิ อยู่ในระดับมากที่สุด

2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านวังโพน มีคะแนนความรู้การปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามแนวทางโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัย เสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านวังโพน หลังการใช้คู่มือสูงกว่าคะแนนก่อนการใช้คู่มือ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ทุกคน

2.3 ผลการประเมินระดับการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามแนวทางโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัย เสพติดและอบายมุขของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านวังโพน โดยผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านวังโพนและ ผู้ปกครอง มีผลการประเมินระดับการปฏิบัติงานก่อนการใช้คู่มือ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีผลการประเมินระดับการปฏิบัติงานหลังการใช้คู่มือ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานหลังการใช้คู่มือ และระยะติดตามผลการใช้คู่มือ พบว่า การปฏิบัติงานระยะติดตามผลการใช้คู่มือ มีผลการประเมินระดับการปฏิบัติงานสูงกว่าการปฏิบัติงานหลังการใช้คู่มือ

2.4 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามแนวทางโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัย เสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านวังโพน จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

2.5 คู่มือส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านวังโพน นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนทุกคน